

'YOUNG PAD' พลัง นร.-นักศึกษาทั่วประเทศ





Life on Campus

ขึ้นเวทีปราศรัยร่วมกับกลุ่มพันธมิตรฯ เพื่อชักชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้ามารวมตัวกัน เพื่อใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุม เพื่อกดดันและขับไล่รัฐบาล

เนื่องจากมีความเห็นตรงกันว่า รัฐบาลของนายสมัครหมัดควม ชอบธรรมในการบริหารประเทศแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่ม Young PAD มีเครือข่ายอยู่ใน 80 สถาบัน ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ม.ธุรกิจ บันฑิตย์ ม.มหิดล ม.เชียงใหม่ ม.รท.สวนดุสิต จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย ม.รังสิต ม.หอการค้าไทย ม.รามคำแหง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ม.รท.จันทระเกษม ม.ศรีปทุม

ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ศิลปากร อุเทนถวาย ช่างกลปทุมวัน มทร.ราชมนฑล เทวศรั ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ร.ร.ราชวินิตมัธยม เป็นต้น พวกเขาจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาหนึ่งคุยและปรึกษา รายละเอียดประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวใน แบบรูปธรรมทันที ไม่ปล่อยให้ชักจูงเกินไป สำหรับค่าใช้จ่าย



ช่วงแรกจะเข้าเนื้อเพื่อชาติ แต่พักหลังเราได้รับการสนับสนุน จากผู้ใหญ่หลายคน ไม่ถึงกับเรียกร้องขอบริจาค แต่เราจะ รับเท่าที่จำเป็น ถ้ามากเกินไปก็จะไม่ขอรับไว้ เพราะเรารู้ กันแบบงายๆ ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย

ด้าน "หวาน" กุลทิพย์ กาลสัมฤทธิ์ นิสิตชั้นปี 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในสมาชิกเครือข่าย เล่าว่า ทุกคนไม่ได้มาในนามของ มหาวิทยาลัย แต่เป็นการรวมตัวกันเพื่อแสดงสิทธิเสรีภาพ ของนักศึกษา เพียงแต่จำเป็นที่จะต้องจำแนกนักศึกษาออกเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร สำหรับการบริหารงานภายในองค์กร จะแบ่งหน้าที่ออกเป็น ส่วนๆ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน โดยแบ่งแยกเป็นแกน นำตัวแทนฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ตัวแทนผู้รับผิดชอบปราศรัย บนเวทีฝ่ายติดต่อประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายและฝ่ายสถานที่ "ทุกครั้งที่เราทำประชุมเราจะเรียกตัวแทนกลุ่มแรกที่ ก่อตั้งเครือข่ายเข้าประชุมวางแผนก่อน หลังจากนั้นจึงเรียก ตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และ ทำการโหวตด้วยวิธีการยกมือ และดำเนินการเคลื่อนไหว ที่กันที่ภายใน 1 วัน เพราะเราต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับ สถานการณ์ทางการเมือง"

เช่นเดียวกับ "เมธ" วรเมธ ภูภูมิรัตน นักศึกษาชั้น



ปี 3 คณะนิติศาสตร์ แกนนำจาก ม.รังสิต เล่าว่า เคยทำหน้าที่ การ์ดอาสาของพันธมิตรฯ มาก่อน จนกระทั่งมาพบกับเพื่อนร่วม ชุดมกราคมเดียวกัน จึงตัดสินใจเข้า มารวมตัวกัน โดยตนเองทำหน้าที่ ประสานงานภายในเครือข่าย

"แรกก็ไม่ได้สนใจอะไร แต่ พอได้ยินคำประกาศจากเวทีให้ นักศึกษามารวมกัน เราจึงคิดว่า ถ้า กระจายออกไปคนละมุม ก็เหมือน มาอย่างไร้ผล ผู้มาร่วมกันเป็น กลุ่มใหญ่จะดีกว่า"

หลังจากที่เข้าร่วมเครือข่าย เมเธียยังทำหน้าที่เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัย คอยนำข่าวสาร กระจายไปถึงเพื่อนในมหาวิทยาลัย อีกด้วย

"หลังจากที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆ จากมหาวิทยาลัยใน เครือข่าย เราจึงวางแผนที่จะขยายเครือข่ายต่อ ด้วยวิธีการ พุดคุย ออกหนังสือแถลงการณ์ พร้อมทั้งติดต่อไปยังสโมสร แต่ละคณะ เพื่อขอความช่วยเหลือ บางคณะให้ความร่วมมือ แต่บางคณะกลับขอคู่มือที่ของสถานการณ์ เพราะกลัวว่า จะเกิดอันตราย แต่โชคดีที่มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือ และ ให้อิสระการเคลื่อนไหวเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงจุดยืน นั้น ยอมรับว่ากลัวเกิดเหตุการณ์รุนแรง แต่ในเมื่อเราพร้อม ที่จะสู้เราต้องทำให้ดีที่สุด แม้ว่าอุดมการณ์จะเก็บไม่ได้ แต่ อ้อมใจในสิ่งที่ทำ ต้องกล้าทำ กล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องให้ได้"

ส่วน "เต้" ศิริพล เคารพธรรม นักศึกษาชั้นปี 3 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ แกนนำจาก ม.เกษตรศาสตร์ เล่าว่า เข้า ร่วมชุมนุมกับพันธมิตรฯ มาก่อน โดยทำหน้าที่เป็นอาสาอยู่ ในหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ จากนั้นก็เข้าร่วมกับ Young PAD โดยทำหน้าที่ประสานงานในเครือข่ายฯ และทำหน้าที่ ปราศรัยบนเวที

"สิ่งที่เราทำไม่ใช่ความกล้า แต่เป็นเพราะเราจับไม่ได้ที่ สถานการณ์บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย เมื่อก่อนก็ซ้ใจกับ ตัวเองว่าเราต้องทำอะไร จนกระทั่งวันนั้นเราได้ทำหน้าที่ของ นักศึกษาและใช้สิทธิเสรีภาพของความเป็นประชาชนคนหนึ่ง เพื่อปกป้องประเทศชาติให้กลับมามีความถูกต้อง ซึ่งทุกครั้ง ที่ขึ้นเวที เราต้องการให้ทุกคนเข้าใจในอุดมการณ์ที่เรายึด ไว้เสมอ อีกทั้งยังเชิญชวนให้เพื่อนมาเข้าร่วมอยู่ หนึ่งพลัง หนึ่งเสียงจะสร้างทุกอย่างให้ยิ่งใหญ่"

ขณะที่ "บุษ" และ "เต็ง" สองนักศึกษาจาก ม.สงขลานครินทร์ ที่เดินทางมาจากใต้เคยเข้าร่วมกับกลุ่มในครั้ง นี้ สรุปลความเห็นอย่างโดนใจว่า

"เราปล่อยให้ผู้ใหญ่ออกโรงปกป้องชาติมานานแล้ว ทั้งๆ ที่เราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน หลายคนอาจจะคิดว่า คนใต้เป็นคนหัวรุนแรง แต่ผมอยากจะเป็นเพราะเรา มองออกว่า สิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด แม้จะต้องตายก็ขอรักษา สิทธิ เรียกร้องความเป็นธรรม เราจะแสดงจุดยืนจนกว่า รัฐบาลจะยอมถอนตัวออกไป จะลุกขึ้นมาต่อต้านเพื่อ ประเทศชาติของเรา"

...และทั้งหมดนั้นคือพลังของบรรดานักเรียน นิสิต นักศึกษาที่รวมตัวกันในนามของ YOUNG PAD ซึ่งเชื่อ เป็นอย่างยิ่งว่า นับจากนี้เป็นต้นไป ทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาอย่างยิ่งรัฐบาล ไม่อาจปฏิเสธพลังแห่งการ เคลื่อนไหวของพวกเขาได้ ■

